



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่
สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งพี่เลี้ยง (ตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา โดย
กำหนดดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ประมวลผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามผลคะแนนรวม
แต่ละภาคเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการ
เลือกสรรฯ เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก อย่างไรก็ตามกรณีใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจัดจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวหรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ตามที่ได้รับการจัดจ้าง ภายในเวลา
ที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งกำหนด

สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพี่เลี้ยง (ตามภารกิจ) ผู้ผ่านการ
เลือกสรร ลำดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัวแสดงความประสงค์เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันที่
๓๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๒-๔๗๗ ต่อ ๒๒๑๗ ในวันเวลาราชการ

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลัง
ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามคุณสมบัติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรีกำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่งพี่เลี้ยง (ตามภารกิจ)

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓๑/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
๑	นางผู้สดี ชมชื่น	๐๑ - ๐๑	๘๒.๕๐	ผ่าน
